



## รายงานข่าวประจำสัปดาห์ 30 ม.ค.-5 ก.พ.2560

### มาดากัสการ์

❖ ประชากรทางภาคใต้ของมาดากัสการ์ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้งและขาดแคลนอาหาร ยูเอ็นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 4 จากทั้งหมด 5 อันดับและทำการช่วยเหลือเบื้องต้น มาดากัสการ์ไม่มีปริมาณฝนที่เพียงพอติดต่อกันมายาวนานถึง 3 ปีส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก และเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ประชากรประมาณ 850,000 คนอยู่ในภาวะอดอยากและอีก 330,000 คนไม่มีอะไรบริโภคและขาดแคลนน้ำดื่ม ความรุนแรงของสถานการณ์ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ทำการขายสัตว์เลี้ยงและขายที่ดินเพื่อแลกกับอาหารมาประทังชีวิต องค์กรช่วยเหลือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กที่กำลังเจริญเติบโตต้องการพลังงานสูงและพลังงานที่ใช้ทดแทนเพื่อป้องกันภาวะการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในช่วงเวลานี้คือเนยถั่ว และให้คำแนะนำประชากรท้องถิ่นให้รู้ถึงวิธีรับมือกับภัยแล้งที่รุนแรง ผลกระทบจากเอลนีโญในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อมาดากัสการ์ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องขายกิจการและทรัพย์สินและใช้อาหารที่เหลือในร้านเพื่อการประทังชีวิต และอาหารชุดสุดท้ายได้หมดลงไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาและฤดูเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปคือเดือนมีนาคม 2017 นอกจากความช่วยเหลือในด้านอาหารแล้วนั้น เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลือทางด้านเมล็ดพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่แห้งแล้งและอุปกรณ์การเกษตรในฤดูเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง

### แอฟริกาใต้

❖ สินเชื่อภาคเอกชนเพิ่มดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6.95 ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่สินเชื่อผู้ประกอบการและนักธุรกิจยังไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าเดือนธันวาคม 2014 ธนาคารแห่งชาติเปิดเผยว่าสินเชื่อภาคเอกชนชะลอตัวลง หนี้ต่อครัวเรือนลดลงมาที่ร้อยละ 78 แต่ธนาคารแห่งชาติมองว่าตัวเลขยังสูงอยู่ และธนาคารได้เคร่งครัดเรื่องการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นถึงแม้ว่าผู้บริโภคต้องได้รับความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ธนาคารแห่งชาติเผยว่าเงินในระบบเศรษฐกิจมีการไหลเวียนมากขึ้นจากร้อยละ 4.76 ในเดือนพฤศจิกายน 2016 ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 6.06 ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน



## แอฟริกาใต้

❖ สกุลเงินท้องถิ่น(แรนด์) ได้อ่อนค่าลงที่ 13.40 แรนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากความกังวลใจในตัวประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนายโดนัลด์ ทรัมป์ เนื่องจากประธานาธิบดีคนใหม่ได้ไล่นางแซลลี เยตส์ อัยการสูงสุดออก เพราะนางแซลลี เยตส์ปฏิเสธที่จะทำตามนโยบายการไม่ยอมรับประชากรมุสลิมจาก 7 ประเทศเข้าสู่อเมริกาของนายโดนัลด์ ทรัมป์ และอีกสาเหตุหนึ่งคือแอฟริกาใต้เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่โดยนำอดีตผู้บริหารคนเก่าของบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ Eskom นาย Brian Molefe เข้ามาแทนนาย Pravin Gordhan

❖ นาย Ramaphosa รองหัวหน้าพรรค ANC กล่าวว่าพรรค ANC อยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างรุนแรงและต้องการการประสานรอยร้าวอย่างเร่งด่วนและในเวลานี้มีผู้ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากพรรคเพื่อสิทธิพิเศษในการเข้าถึงการทำธุรกิจกับภาครัฐ ทั้งยังมีกระแสที่ว่านาย Ramaphosa จะขึ้นรับตำแหน่งแทนนาย Jacob Zuma ที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคมปี 2019 แต่นาย Jacob Zuma อาจจะพิจารณาแต่งตั้งภรรยาของเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนตามที่ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ Motsweding FM ว่าพรรค ANC พร้อมทั้งจะมีผู้นำเป็นผู้หญิงและตำแหน่งประธานาธิบดีจะไม่ตกเป็นของนาย Ramaphosa อย่างแน่นอน

## โมซัมบิก

❖ องค์กร KRC ของประเทศเกาหลีได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในโครงการพัฒนาข้าว ข้าวโพด เนื้อสัตว์ ไข่ และสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดเบร์รา จังหวัดโซฟารา จังหวัดมานิกา ของโมซัมบิก นาย Kwon Jaer Lee ผู้อำนวยการองค์กร KRC กล่าวหลังจากได้เข้าร่วมประชุมปรึกษากับนาง Maria Helena Taipo ผู้ว่าราชการจังหวัดเบร์ราว่าปี 2017นี้จะส่งทีมงานศึกษาวิจัยเพื่อตั้งศูนย์ศึกษามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการปลูกข้าวเพื่อลดอัตราการนำเข้าข้าวของโมซัมบิกปีละกว่า 300,000 ตัน



**ข้อเสนอแนะของ สคต.**

ภาวะภัยแล้งในประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้ทั้งโมซัมบิก นามิเบีย มาดากัสการ์ทำให้ขาดแคลนสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการขายสินค้าเกษตรเช่น ข้าวแก่ประเทศเหล่านั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระเงินของภาครับด้านการขายให้กับเอกชนผู้นำเข้าที่มีเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศน่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีกว่า

